



Bài không tên số 8.

Vũ Thành An

Chiều thơ nu hôn người bẽnh bóng Chiều không im gọi người đợi
Giờ đây đã ngược lại dòng đời Trãi qua mấy hạn kỳ nổi

mong Chiều trông cho mềm mây ươm nắng nắng đợi chiều nắng say nắng nhuộm chiều hazy
trời Chẳng qua một làn mây sương khói đã đọng lại phôi giấy sau rồi lại tan

hãy Ngày đã qua vài lần buồn phiền Người quen với cuộc tình đảo
bay Tình yêu ta được gặp một lần Đủ nuôi suốt cả đời mùa

đến Người quên một vòng tay ôm nhớ có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm
xuân Dù cho bị chìm sâu dưới đáy vẫn vực đáy phôi giấy sau rồi lại tan

nay Vắng nhau một đêm càng xa thêm nghìn trùng Tiếc nhau một đêm rồi mai thêm ngại
bay Nếu như ngày xưa mình không chung một đường Nếu như mình không học chung nhau một

ngừng Mai sau rồi tiếc những ngày còn ấu thơ Lẫn tìm trong nu hôn lời nguyện xưa mượn
trường Nay đâu còn đó những kỷ niệm ấu yêu Để lâu lâu tìm quên đời bon chen buồn

đứng Về đâu tâm hồn này bẽnh bóng Về đâu thân này mòn mỏi
chán Tình xa không hấn chẳng còn gần Tình xưa chưa phải là tình

không Về sau và nhiều năm sau nữa có buồn nhưng vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay.
quên Về sau và nhiều năm sau nữa Vẫn chỉ là chính ta con người của hôm qua.

Sheet Bài không tên số 8, file .PDF

"1. Chiều thắm ru hồn người bệnh bông"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Bài không tên số 8 của tác giả Vũ Thành An đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Bài không tên số 8
- Tác giả: Vũ Thành An
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/274-bai-khong-ten-so-8>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com